



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า 1 ต่อ 3

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ศธ.ห้ามเก็บค่าใช้จ่ายหลักสูตรพลฐ.

"กษมา"ร่อนหนังสือแจ้ง"ผอ.สพท.-ร.ร." เปิดช่องระดมทุน-พ่อแม่ต้องสมัครใจ

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกแห่ง ตลอดจนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกทุกศูนย์แล้ว เพื่อย้ำการบริหารจัดการเงินอุดหนุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งหนังสือดังกล่าวระบุว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวแก่โรงเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใช้อัตราที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการในปี 2550 ได้ทั้งหมดในทันที เพื่อช่วยลดการขาดแคลนข้าราชการครู ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษามากขึ้น และเพื่อให้การสนับสนุนส่งผลต่อการลดภาระให้แก่ผู้ปกครองอย่างชัดเจนในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2551 นี้ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้ 1. สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ต้องไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนเป็นรายบุคคลสำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณหญิงกษมา กล่าวว่า 2. การเก็บเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำได้ตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา เช่น โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นภาษาอังกฤษ หรืออีพี หรือห้องเรียนพิเศษต่างๆ เป็นต้น แต่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้เรียนเท่านั้น ส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนที่ได้รับ จะต้องโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นลำดับแรก 4. การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำได้ตามประกาศ ศธ. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อจัด

การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2545 โดยสถานศึกษาต้องจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครอง โดยให้ดำเนินการหลังการรับนักเรียนสิ้นสุดลง และต้องออกไปเสร็จรับเงิน มีการบริหารการเงินที่ถูกต้อง และเป็นระบบ

คุณหญิงเกษมากล่าวว่ 5.สถานศึกษาพึงถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และพึงหลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้วยการกำหนดให้ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับโอกาสต่างๆ หรือการกำหนดให้ซื้อเครื่องใช้ เช่น สมุด กระเป๋า หนังสือจากโรงเรียน 6.สำหรับนักเรียนด้อยโอกาส ยังได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราเดิม คือร้อยละ 30 ของนักเรียนระดับประถม และร้อยละ 20 ในระดับมัธยมต้น ขอให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม รวมทั้งดูแลผ่อนภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และอาหารกลางวัน ให้มากที่สุด หากจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษเฉพาะราย ให้แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หน่วยงานภายในจังหวัดที่มีบทบาทในการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และ สพฐ.เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

"กรณีที่สถานศึกษามีค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงเรียนนั้น ให้ สพท.สำรวจข้อมูล และกลั่นกรองความจำเป็น โดยให้ความช่วยเหลือโดยใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแนวปฏิบัติทั้งหมดที่ได้แจ้งไปนี้ ขอให้สถานศึกษาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด" คุณหญิงเกษมากล่าว